

# เอสเอ็มทีปรีนเซส ฉลองครบรอบ 4 ปี จัดกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคสะกดเงินเรื้อรังฟรี



เอสเอ็มทีปรีนเซส ฉลองครบรอบ 4 ปี

จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคสะกดเงินเรื้อรังฟรี

เอสเอ็มทีปรีนเซส ฉลองครบรอบ 4 ปีจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคสะกดเงินเรื้อรัง ตามรอยพ่อทำความดีช่วยเหลือสังคม แจกฟรีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสบู่ควินนส์ เผยส่วนผสมมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันและบรรเทาโรคผิวหนัง เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพียง 100 คนเท่านั้น

นางสาวทมิตา กิติรัตน์ชัย กรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็ม ที ปรีนเซส จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ความงาม เปิดเผยว่าในปีที่บริษัทได้ดำเนินกิจการมาครบรอบ 4 ปีแล้วจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะคือทำไรให้สังคมอีกทั้งในปีนี้เป็นปีประชาชนชาวไทยร่วมใจว่าลัยแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงคิดว่าการจัดกิจกรรมให้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานคำสอนของพระองค์ท่านในการทำ ความดี ช่วยเหลือสังคม จึงได้จัดโครงการพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคสะกดเงินเรื้อรัง ฟรี 100 ท่าน โดยทางเอสเอ็มทีปรีนเซส จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่บรรเทาอาการจากโรคสะกดเงินฟรี สำหรับเหตุผลที่เลือกโครงการพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคสะกดเงินเรื้อรังมาเป็นกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจาก บริษัทฯได้ดำเนินตามรอยพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ครั้งหนึ่งได้ทรงเห็นความสำคัญกับปัญหาโรคเรื้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจนก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือปัญหาโรคเรื้อนให้หายไปจากประเทศไทย โดยโรคสะกดเงินก็จัดว่าเป็นโรคเรื้อนชนิดหนึ่งแต่ไม่รุนแรง จะทำให้ผู้ที่เป็น มีอาการที่ทรมาน รำคาญ และใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นปกติสุข กลัวสังคมรังเกียจสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคสะกดเงินเรื้อรัง นี้เป็นโครงการที่ทางบริษัทฯเคยจัดขึ้นครั้งแรกในปีที่แล้วและได้รับการตอบรับอย่างมาก ทำให้บริษัทฯได้ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากโรคสะกดเงินเรื้อรังให้มีอาการทุเลาลงมากและบางรายก็ได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่อายหรือกลัวสังคมจะรังเกียจอีกต่อไป ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคสะกดเงินที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องส่งรูปหรือคลิปวิดีโอ เพื่อแนะนำตัวเองและอาการของโรคสะกดเงิน ถ้าเป็นคลิปความยาวไม่เกิน 1 นาที แล้วส่งมาที่เฟสบุ๊คแฟน

เพจ<https://www.facebook.com/quinnsssoap/>. ทางLINE: @quinnns.หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0

61-657-2559 บริษัทฯ จะพิจารณาและติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งทำการจัดส่งสบู่ควินนส์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในการป้องกันดูแลสะกดเงินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว100คนเท่านั้นหากครบจำนวนแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดการรับสมัคร

นางสาวมิตาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า การที่บริษัท ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคสะเก็ดเงินเรื้อรัง โดยใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ควินนส์ เนื่องจากบริษัทได้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพหลากหลายแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทคือ “สบู่ควินนส์” ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดูแลผิวรวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสิวฝ้า รอยคล้ำ รวมทั้งช่วยบรรเทาเกี่ยวกับโรคผิวหนังโดยเฉพาะโรคสะเก็ดเงินที่ได้มีการทดลองกับลูกค้าที่มีปัญหาดังกล่าว พบว่าส่วนใหญ่สามารถช่วยทำให้อาการดีขึ้น เนื่องจากมีส่วนผสมที่สามารถขจัดผิวหนังส่วนที่ตายออกและทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากกุหลาบป่าที่จะช่วยลดการอักเสบของผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเหมาะกับการลดอาการผิวอักเสบเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสิิว ผดผื่นคันรวมถึงการอักเสบจากโรคสะเก็ดเงิน ช่วยลดและบรรเทาอาการอักเสบของผื่นสะเก็ดเงินไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของผิวหนัง ทั้งยังช่วยให้ขจัดสะเก็ดเงินได้รวดเร็วขึ้น บริษัท เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ช่วยผู้ที่เป็นโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-657-2559, 081 440 3021 LINE: @quinns, facebook:quinnssoap , www.quinnssoap.com